

# Sử dụng thuốc trừ sâu một cách an toàn

Theo luật định, quý vị phải được huấn luyện trước khi được phép sử dụng các loại thuốc trừ sâu trong vườn cho chợ hoặc nông trại của quý vị và quý vị phải lưu trữ hồ sơ chi tiết cho mỗi việc.



Kiểm tra thời tiết – không xịt thuốc nếu trời đang lộng gió, rất nóng hoặc ẩm thấp. Tuân theo các cảnh báo về thời tiết ghi trên nhãn thuốc trừ sâu. Không xịt thuốc nếu trời có sương mù.



Thông báo cho hàng xóm của quý vị biết khi quý vị có kế hoạch sử dụng thuốc trừ sâu.



Luôn chọn loại hóa chất phù hợp với công việc và tuân thủ các hướng dẫn ghi trên nhãn – đeo thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp.



Định cỡ thiết bị - trước tiên hãy dùng nước để kiểm tra xem thiết bị có được định cỡ một cách thích hợp hay không, tuân thủ lời khuyên ghi trên nhãn và chỉ hòa trộn những gì quý vị cần.



Bảo vệ môi trường – khi xịt, hãy để thuốc trừ sâu cách xa khỏi dòng nước, cây cối và thú vật.



Ghi chép hồ sơ mỗi lần quý vị sử dụng thuốc trừ sâu bằng tiếng Anh trong vòng 24 tiếng đồng hồ.



Bảo quản thuốc trừ sâu một cách an toàn và vứt bỏ chúng một cách có trách nhiệm. Xịt rửa các thùng/hộp rỗng ba lần.

## Để biết thêm thông tin...

Hoạt động huấn luyện và lưu trữ hồ sơ: xin gọi DECC tại số 131 555 hoặc ghé thăm [www.environment.nsw.gov.au/pesticides/trainers.htm](http://www.environment.nsw.gov.au/pesticides/trainers.htm)

Để biết thêm thông tin về các loại thuốc trừ sâu và giấy phép: xin gọi APVMA tại số (02) 6210 4748 or visit [www.apvma.gov.au](http://www.apvma.gov.au)

Để được cố vấn về lĩnh vực làm vườn: xin gọi NSW DPI tại số (02) 4588 2100 or visit [www.dpi.nsw.gov.au](http://www.dpi.nsw.gov.au)

Để biết thông tin về các hoạt động hứng nước uống tại Sydney: Xin gọi cho Cơ quan Hứng nước ở Sydney (Sydney Catchment Authority) tại số 1300 722 468 hoặc ghé thăm [www.sca.nsw.gov.au](http://www.sca.nsw.gov.au)

Để biết thông tin liên quan tới việc vứt bỏ thùng/hộp đựng: xin gọi drumMUSTER tại số (02) 6230 6712 hoặc ghé thăm [www.drummuster.com.au](http://www.drummuster.com.au)

Để biết thông tin về sức khỏe và an toàn lao động: WorkCover NSW tại số 131 050 hoặc ghé thăm [www.workcover.nsw.gov.au](http://www.workcover.nsw.gov.au)

Được in bởi Bộ Môi Trường và Khí Hậu Thay Đổi NSW (Department of Environment and Climate Change NSW) Tháng Năm 2007 Tháng Mười Hai 2006/569



Dự án này là sáng kiến của Chính quyền tiểu bang New South Wales với sự giúp đỡ của cơ quan Environment Trust.

**Việc sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách sẽ giúp bảo vệ quý vị, gia đình, cộng đồng của quý vị và môi trường.**